



## คำประกาศเกียรติคุณ

นายเลือน กฤษณกร

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

\*\*\*\*\*

นายเลือน กฤษณกร สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจน้ำมันและพลังงานของประเทศที่ประสบความสำเร็จ ในอดีตเคยทำงานในบริษัทน้ำมันภาคเอกชน และย้ายมาทำงานในการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าการในด้านต่าง ๆ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ นอกจากนี้ยังได้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง

นายเลือน กฤษณกร เป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ดีเยี่ยม เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันและพัฒนาให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติ เป็นผู้วางแผนปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและการบริหารของ ปตท. จากรัฐวิสาหกิจให้มาเป็นแบบเอกชน ซึ่งทำให้การทำงานเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวเป็นอย่างมาก จึงเป็นผลทำให้ ปตท. สามารถก้าวขึ้นมาเป็นบริษัท ผู้จำหน่ายน้ำมันรายใหญ่ระดับแถวหน้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ กล่าวได้ว่า นายเลือน กฤษณกร เป็นผู้สร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจค้าปลีกน้ำมันของ ปตท. อีกทั้งเป็นผู้มีความขยัน เสียสละ กล้าหาญ และมีปณิธานแน่วแน่เป็นนักวางแผนที่สามารถใช้ความรู้ทางวิศวกรรมผสมผสานกับเทคนิคทางการตลาด การบริหารบุคคล และการจัดการองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันประจักษ์ต่อการพัฒนาธุรกิจทางด้านพลังงานของประเทศ

นายเลือน กฤษณกร เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้ให้คำชี้แนะ และความช่วยเหลือ ในฐานะที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะกรรมการเทคโนโลยี และเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานตามภารกิจในด้านการปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผลงานต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแสดงให้เห็นว่า นายเลือน กฤษณกร เป็นผู้ที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมในการบริหารภาคอุตสาหกรรมให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนำเอาระบบการบริหารคุณภาพขององค์กรมาใช้ในหน่วยงานทุกระดับของ ปตท. โดยผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในรูปของต้นทุนการดำเนินงานของ ปตท. ที่ลดลง ชีตความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือหน่วยงานอื่น ๆ อย่างเต็มความสามารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักในความเป็นนักบริหารชั้นเลิศของนายเลื่อน กฤษณกรี และการใช้  
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นบุคคลที่มีคุณเอนกอนันต์ต่ออุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ สภา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรม  
อุตสาหกรรม) แก่ นายเลื่อน กฤษณกรี เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

\*\*\*\*\*